



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) ปี2563



งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพรักษา โดยส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการเพาะปลูกแต่ละครั้งมักจะมีเศษเหลือหรือผลพลอยได้ทางการเกษตรออกมาด้วย ซึ่งมักจะมีการนำไปใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบกันอยู่บ้าง และเศษเหลือเหล่านี้หากจัดการไม่ดี ก็อาจเป็นการสูญเสีย หรือก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม และเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสมดุลทางระบบนิเวศนี้ได้

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชมากที่สุด และการอนุรักษ์ทรัพยากรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรารักษาไว้

แผนงานเกษตร สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) ปีพ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม่หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสสมหามงคลที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฉลิมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นั้น



วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก ดูดซับน้ำตามธรรมชาติ นำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนมีจิตสำนึกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ นั้น

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ



- พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนตำบลเทพรักษา พื้นที่ส่วนกลางของโครงการทับทิมสยาม ๐๔
 - ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ผู้นำชุมชนทั้ง ๑๓ ชุมชน และประชาชนจิตอาสาทั้ง ๑๓ หมู่ เป็นต้น
- วิธีการดำเนินงาน

การจัดการเพื่อฟื้นฟูคุณภาพอากาศ ลดภาวะโลกร้อน ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์โครงการทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณและค่าใช้จ่ายในโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเกษตร หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๗ ข้อที่ ๓

หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ

หน่วยงานหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผลที่ได้รับจากโครงการ

- กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก ดูดซับน้ำตามธรรมชาติ นำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชน
- กิจกรรมจากโครงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนมีจิตสำนึกได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ



แนวทางการประเมิน

ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ปัจจัยด้านบุคคล

1. คณะผู้จัดทำโครงการได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ว่าควรมีคือการตระหนักถึงความสำคัญ
ในการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของคณะผู้ดำเนินโครงการ

2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันสร้างความสามัคคีในชุมชน ฟื้นฟูอนุรักษ์
และพัฒนาพื้นที่กักเก็บแหล่งน้ำ

ปัจจัยด้านวัสดุหรือวัตถุดิบ

มีการวางแผนในเรื่องการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่กิจกรรมได้จัดขึ้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรม และมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์นั้น ๆ

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

1. บุคลากรผู้ดำเนินกิจกรรมมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการงานในกิจกรรมโดยการแบ่งหน้าที่
ให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกภาคส่วน

2. บุคลากรผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สามารถประสานงานผ่านทางสังคมออนไลน์ (Facebook) ในการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของกิจกรรม

3. คณะผู้จัดกิจกรรมได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งถึงการขออนุญาตการใช้พื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบข่าวล่วงหน้า และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่อไปภายหลัง

ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการและประเมินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนา ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)





